

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển thủy sản bền vững

Phát huy tiềm năng, lợi thế, Thái Bình phấn đấu phát triển sản xuất thủy sản bền vững, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025: tổng sản lượng đạt 291,3 nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5%/năm trở lên, chiếm 20 - 22% tỷ trọng cơ cấu toàn ngành Nông nghiệp.



Nông dân xã Thái Thượng (Thái Thụy) cải tạo ao đầm chuẩn bị nuôi thả tôm.

Giai đoạn 2016 - 2020, cùng với những khó khăn chung trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất thủy sản chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi khí hậu biến đổi bất thường, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cảnh tranh thị trường tiêu thụ

nhằm ngày càng gay gắt đòi hỏi sản xuất phải gắn với tái cơ cấu hướng đi mục tiêu phát triển bền vững trong khi tiềm lực kinh tế đầu tư phát triển sản xuất của người dân còn hạn chế, hạ tầng phục vụ sản xuất thủy sản thiếu đồng bộ, lực lượng lao động còn thiếu kỹ thuật... Song, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, vào cuộc có hiệu quả của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển sản xuất của tỉnh cùng nỗ lực vươn lên làm giàu từ hoạt động kinh tế thủy sản của người dân, sản xuất thủy sản của tỉnh giữ vững được tốc độ tăng trưởng, góp phần tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 15.746,82ha, tăng 7% so với năm 2015; trong đó: diện tích nuôi trồng nước mặn đạt 3.169ha, nước lợ 3.638,21ha, nước ngọt 8.939,61ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 169.000 tấn, tăng 42,1% so với năm 2015. Toàn tỉnh hiện có 170ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ mới, năng suất trung bình

đạt trên 15 tấn/ha/vụ, 3 - 4 vụ/năm. Nuôi cá lồng trên sông tiếp tục được mở rộng và phát triển với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế. Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được sự hưởng ứng của cộng đồng dân cư trong tỉnh; giai đoạn 2016 - 2020, đã thả ra các thủy vực nước mặn, ngọt, vùng nước tự nhiên gần 1,5 triệu con giống thủy sản.

Trong hoạt động khai thác, cơ cấu tàu thuyền chuyển dịch theo hướng tăng tàu cá có công suất lớn khai thác xa bờ, khai thác có chọn lọc; giảm số tàu khai thác gần bờ và đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn tỉnh có 783 tàu cá, giảm 444 tàu so với năm 2015, với tổng công suất 135.859CV, tăng 47.382CV so với năm 2015. Sản lượng khai thác thủy sản năm 2020 ước đạt 91.401 tấn, tăng 42% so với năm 2015.

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Trên cơ sở Quyết định

hải sản vùng khơi, tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản vùng ven bờ và khai thác thủy sản nội địa hợp lý; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Trong hoạt động nuôi trồng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản đạt 5%/năm trở lên, chiếm 20 - 22% tỷ trọng cơ cấu toàn ngành Nông nghiệp; áp dụng quy trình công nghệ mới, cấp mã số cơ sở nuôi thủy sản... Chú trọng đầu tư xây mới, nâng cấp và cải tạo các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; cảng

cá Thụy Tân (cảng cá loại I), cảng cá Cửa Lân, cảng cá Tân Sơn; khu neo đậu tránh trú bão tại cửa sông Trà Lý, Cửa Lân, cửa sông Diêm Hộ... Cùng với các chính sách phát triển thủy sản của trung ương, tỉnh bố trí nguồn vốn trung hạn ưu tiên đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây mới hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của tỉnh đã xuống cấp, không đồng bộ, vùng nuôi cá lồng trên sông..., đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ cho phát triển sản xuất, nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản.

NGÂN HUỖN



Cán bộ Chi cục Thủy sản tuyên truyền hiệu quả việc lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HỒNG VIỆT Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Được thành lập tháng 6/1996 với 36 thành viên, trải qua hơn 25 xây dựng và phát triển, đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Hồng Việt (Đông Hưng) đã trở thành địa chỉ tin cậy hỗ trợ nông dân địa phương phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Triu (thôn Quán Thôn) là một trong những khách hàng của Quỹ TDND Hồng Việt sử dụng vốn đem lại hiệu quả cao. Với truyền thống gia đình trồng hoa, cây cảnh, năm 25 tuổi anh lập gia đình và quyết định tự lập nghiệp trên diện tích 4 sào đất do cha ông để lại. Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào phát triển mô hình trồng hoa, cây cảnh, gia đình anh đã được Quỹ TDND Hồng Việt tạo điều kiện cho vay vốn để mua các loại giống cây. Sử dụng vốn hiệu quả nên Quỹ TDND Hồng Việt tiếp tục cho gia đình anh vay với hạn mức tín dụng ngày càng tăng qua các năm. Đến nay, gia đình anh đã mở rộng diện tích vườn lên 3 mẫu, trồng hơn 20 loại hoa, cây cảnh, cây giống, cây ăn quả, cây công trình các loại, được thương lái từ các tỉnh, thành phố như Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang... tìm về tận nơi để mua. Không chỉ ổn định kinh tế gia đình, mô hình trồng hoa, cây cảnh của gia đình Triu còn tạo việc làm cho 2 lao động với thu nhập 150.000 đồng/người/ngày và khoảng 10 lao động thời vụ. Anh Triu chia sẻ: Gia đình tôi có

được thành công như ngày hôm nay phải kể đến sự hỗ trợ rất lớn của Quỹ TDND Hồng Việt đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay vốn với thủ tục nhanh gọn, lãi suất hợp lý.

Với gia đình anh Nguyễn Văn Toàn (thôn Bá Thôn), nguồn vốn của Quỹ TDND Hồng Việt đã giúp gia đình anh có điều kiện mở rộng cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa. Do chủ yếu là bán buôn nên gia đình anh cần lượng vốn tương đối lớn để nhập hàng. Vào những thời điểm đó, Quỹ TDND Hồng Việt luôn tạo điều kiện giúp gia đình anh được giải ngân vốn vay một cách nhanh chóng nhất. Chính vì thế, mặc dù kinh doanh đã được hơn 20 năm nhưng anh Toàn luôn vay vốn tại Quỹ TDND Hồng Việt mà không vay tổ chức tín dụng khác.

Quỹ TDND Hồng Việt hiện đang hoạt động ở hai xã Hồng Việt và Liên Hoa với tổng số thành viên gần 2.000 người. Đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn vốn huy động của Quỹ đạt 214,7 tỷ đồng, tăng 16,88% so với thời điểm 31/12/2020; tổng dư nợ cho vay đạt 111,2 tỷ đồng, đạt 88,25% kế hoạch năm 2021 với 570 khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,989% tổng dư nợ cho vay, giảm hơn 1 tỷ đồng so với năm 2020. Ông Hà Minh Hoa, Giám đốc Quỹ cho biết: Để bảo đảm mục tiêu ổn định để phát triển, trong quá trình hoạt động, Quỹ luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa

phương, trên cơ sở đó triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp. Từ đầu năm đến nay, Quỹ đã giải ngân cho 457 khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt hơn 132 tỷ đồng. Trước tác động của dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay, Quỹ thực hiện giảm lãi suất cho toàn bộ khách hàng vay vốn với mức giảm 0,05%/tháng, từ đó góp phần động viên khách hàng vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động được Quỹ chú trọng. Tháng 7/2021, Quỹ đưa trụ sở mới 3 tầng với tổng diện tích hơn 600m² vào hoạt động, từ đó góp phần tăng thêm uy tín đối với nhân dân địa phương.

Trong những tháng cuối năm, Quỹ TDND Hồng Việt xác định hoạt động sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ. Chính vì thế, ngoài việc bố trí 4 cán bộ phụ trách công tác tín dụng, Quỹ gắn trách nhiệm cụ thể với công tác thi đua, khen thưởng và thu nhập cho từng cán bộ, nhân viên, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đối với công việc được giao. Cùng với đó, Quỹ tăng cường áp dụng công nghệ phát triển trong công tác thu nợ đến hạn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, đồng thời tạo nguồn vốn để cho vay quay vòng.

KIM NGÂN



Gia đình anh Nguyễn Ngọc Triu phát triển mô hình trồng hoa, cây cảnh từ nguồn vốn vay của Quỹ TDND Hồng Việt.

Khởi nghiệp thành công từ nghề may

khần... Nhưng tôi không nản, tự mình mày mò, tham khảo, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật ở các cơ sở lâu năm, từ đó về hướng dẫn tỉ mỉ cho từng lao động trong xưởng để nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm.

Với quan điểm "vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sai đâu sửa đấy" nên từ những lỗi hàng bị lỗi, kém chất lượng, nhờ sự hướng dẫn tận tình của chị mà sản phẩm các chị em sản xuất ra đều bảo đảm về mẫu mã, chất lượng. Hiện xưởng may của chị đang tạo việc làm thường xuyên cho 30 - 40 lao động với thu nhập từ 4 - 10 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Linh cho biết: Tôi làm việc ở xưởng chị Thủy đã được hơn hai năm, thu nhập mỗi tháng trên 5 triệu đồng. Nhờ chị Thủy mà chúng tôi có việc làm ngay tại địa phương, không phải xa quê. Tôi mong xưởng ngày càng phát triển để chúng tôi có việc làm và nâng cao thu nhập.

Không chỉ tạo việc làm cho phụ nữ trong độ tuổi lao động, chị Thủy còn tiếp nhận những lao động lớn

tuổi tham gia khâu nhặt chỉ, luồn dây áo... Bà Vũ Thị Hợi cho biết: Tôi năm nay 62 tuổi nhưng vẫn cố việc làm ổn định, công việc phù hợp với sức khỏe, lại gần nhà nên rất thuận tiện.

Trong khi nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì xưởng may của chị Thủy không bị gián đoạn hoạt động, mỗi tháng sản xuất gần 10.000 sản phẩm. Ngoài việc duy trì đơn hàng từ trước, chị Thủy còn tích cực thay đổi sản phẩm như áo jacket, quần áo thời trang, quần bò...; có những lúc cao điểm như lễ, tết, đơn hàng nhiều, chị phải huy động thêm lao động về tỉnh. Công việc ngày càng phát triển, từ doanh thu vài chục triệu đồng, năm 2020 doanh thu của xưởng đạt trên 2 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết,

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chi Lăng khẳng định: Chị Thủy không chỉ là phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động mà còn nhiệt tình đóng góp cho các phong trào ở địa phương. Chị đã được nhận nhiều bằng khen của các cấp, là tấm gương tiêu biểu cho hội viên.

THANH THUY



Chị Lê Thị Thu Thủy trực tiếp sửa lỗi kỹ thuật.

Nghề đan cho thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm

tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Ngoài cơ sở ở thị trấn Kiến Xương, tại các xã phía Nam huyện đều có vệ tinh nhận nguyên liệu của chị Liên về cho bà con làm. Từ nghề đan, chị Liên đã có lợi nhuận mỗi năm 300 triệu đồng. Chị cho biết: Trải qua nhiều nghề, đến năm 2012 tôi mở cơ sở đan hàng thủ công xuất khẩu. Công việc phù hợp với phụ nữ trung tuổi, lớn tuổi, chị em có thể mang nguyên liệu về nhà làm. Dự kiến trong thời gian tới sẽ mở thêm cơ sở tại một số xã, cố gắng giúp chị em có thêm thu nhập lúc rảnh rỗi. Tôi mong muốn các cấp hội phụ nữ có các hoạt động hỗ trợ chị em về kiến thức, kỹ năng, nguồn vốn, giúp chị em tự tin khởi nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Kiến Xương cho biết: Chị Vũ Thị

Liên là một trong những điển hình phát triển kinh tế hiệu quả. Nghề phụ không những mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình chị mà còn tăng thu nhập cho rất nhiều chị em tham gia làm nghề. Từ cơ sở của chị Liên, Hội Liên hiệp Phụ nữ

thị trấn có thể thu hút, tập hợp, triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ tới đông đảo hội viên.

PHƯƠNG CHI



Chị Vũ Thị Liên (người ngoài cùng bên trái) hướng dẫn cách đan cho chị em.